

HDBank góp động lực cùng mục tiêu lớn của Hải Phòng

20:35 10/05/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Chi nhánh mới của HDBank đi vào hoạt động sẽ góp thêm động lực cho mục tiêu xây dựng và phát triển một thành phố mới trong tương lai gần tại huyện Thủy Nguyên.

Ngày 09/5/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) chính thức đưa vào hoạt động HDBank Thủy Nguyên tại địa chỉ số 14 đường Đà Nẵng (tổ dân phố Đà Nẵng), huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.



HDBank Thủy Nguyên được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ đầy tiềm năng tại Hải Phòng

Tọa lạc ở vị trí thuận lợi, được trang bị cơ sở vật chất khang trang cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, HDBank Thủy Nguyên sẽ mang đến cho khách hàng đầy đủ các giải pháp tài chính hiệu quả và tiện ích như huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ cùng các loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại, an toàn và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

HDBank hiện đã có hơn 360 điểm giao dịch trên cả nước. Riêng tại Hải Phòng, HDBank đã mở rộng 02 chi nhánh và 03 phòng giao dịch, phục vụ hàng trăm nghìn khách hàng và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế địa phương trong những năm qua.



HDBank Thủy Nguyên mang đến cho khách hàng đầy đủ các giải pháp tài chính hiệu quả và tiện ích.

Mở thêm chi nhánh mới, HDBank sẽ tăng cường các nguồn lực đầu tư, mở rộng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, phù hợp với đặc thù của từng phân khúc khách hàng, cũng như đẩy mạnh khai thác và phục vụ cộng đồng khách hàng doanh nghiệp, góp phần phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ đầy tiềm năng tại Hải Phòng

Phát biểu tại lễ khai trương chi nhánh mới, đại diện HDBank nhấn mạnh, Hải Phòng có vị trí địa lý

đắc địa trong kết nối giao thương nội địa và quốc tế, là thành phố lớn thứ 3 của Việt Nam sau Hà Nội và TP. HCM. Đây là trung tâm kinh tế trọng điểm tại miền Bắc, với vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, cơ chế xúc tiến đầu tư ưu đãi, là một trong những địa phương dẫn đầu về thu hút nguồn vốn đầu tư FDI cả về số lượng cũng như chất lượng các dự án. Cùng với 02 chi nhánh và 03 phòng giao dịch đã thiết lập, Chi nhánh HDBank Thủy Nguyên đi vào hoạt động sẽ góp thêm động lực cùng thực hiện mục tiêu lớn này.



HDBank hiện đã có hơn 360 điểm giao dịch trên cả nước. Riêng tại Hải Phòng, HDBank đã mở rộng 02 chi nhánh và 03 phòng giao dịch, phục vụ hàng trăm nghìn khách hàng.

Nhân dịp khai trương chi nhánh mới, HDBank đã trao tặng 02 căn nhà tình thương cho 02 hộ gia

đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đây là hành động cụ thể hóa cam kết tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và đóng góp vào sự phát triển của thành phố mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng, sự thịnh vượng của xã hội.

Phát triển bền vững song song với chiến lược chuyển đổi toàn diện và mạnh mẽ, HDBank đang ngày càng khẳng định tầm vóc thương hiệu trên thị trường tài chính trong nước, vươn tầm khu vực.

Với nền tảng công nghệ và tiềm lực tài chính vững mạnh, HDBank đang triển khai nhiều dự án chuyển đổi số, hiện đại hóa công nghệ thông tin, góp phần tạo động lực tối ưu hóa quy trình vận hành và tăng cường trải nghiệm cho khách hàng, gia tăng hiệu quả trong phát triển dịch vụ và chiến lược ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hdbank-gop-dong-luc-cung-muc-tieu-lon-cua-hai-phong>